

## กิตติกรรมประกาศ

สารนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะผู้เขียนได้รับความกรุณา และความช่วยเหลือ เป็นอย่างดีจากอาจารย์ ดร.นิสิต อินทมาโน ที่ได้ให้เกียรติรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งท่านได้สละ เวลาให้คำแนะนำ และข้อคิดเห็นต่างๆ แก่ผู้เขียนตลอดระยะเวลาของการทำสารนิพนธ์ฉบับนี้ โดย เริ่มตั้งแต่แนวทางในการวางเค้าโครง การเขียนเนื้อหา รวมถึงส่วนที่เป็นบทวิเคราะห์ และท่านยังได้ กรุณาตรวจ และชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่างๆ อย่างละเอียดมาโดยตลอด ส่งผล ให้ผู้เขียนเกิดความเข้าใจ และสามารถทำสารนิพนธ์ฉบับนี้ได้ด้วยสติปัญญา ความเพียรพยายาม และความมูมานะของผู้เขียน จนสารนิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้เขียนมีความรู้สึกสำนึกในความ กรุณาของท่านเป็นอย่างมาก จึงขอกราบขอบพระคุณท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร.ณัฐคนัย สุภัทธากุล ที่รับเป็นประธาน กรรมการสอบสารนิพนธ์ และผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร.สุริย์ฉาย พลวัน ที่รับ เป็นกรรมการสอบสารนิพนธ์ฉบับนี้ ซึ่งทุกท่านได้กรุณาใช้เวลาอันมีค่ายิ่งมาดำเนินการสอบ สารนิพนธ์ และได้เมตตาให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อคิดเห็นต่างๆ รวมทั้งช่วยเหลือในการ จัดเอกสารใช้ถ้อยคำภาษาอันทำให้สารนิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์

นอกจากนี้แล้ว ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณนายนิกร ภูงามตา และนางพิมพ์ใจ ภูงามตา ผู้เป็นบิดาและมารดาที่ได้คอยอบรมเลี้ยงดู ตลอดจนสนับสนุนและให้โอกาสทางการศึกษาอย่าง เต็มที่แก่ผู้เขียน อีกทั้งยังเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดให้แก่ผู้เขียนมาโดยตลอด และขอบพระคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่แห่งหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่กรุณาติดต่อประสานงานการ ทำสารนิพนธ์ฉบับนี้

อย่างไรก็ตาม การทำสารนิพนธ์ฉบับนี้จะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้ หากปราศจากแหล่งข้อมูล ความรู้ สื่อต่างๆ จากในหลายๆ ด้าน และหลายๆ ที่มา รวมถึงเจ้าของแหล่งข้อมูลความรู้และสื่อที่ ผู้เขียนได้นำมาทำสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย

หากสารนิพนธ์ฉบับนี้จะมีคุณประโยชน์ต่อบุคคลผู้ศึกษา ค้นคว้า หรือผู้ที่มีความสนใจแล้ว ผู้เขียนขอกราบมอบความดีทั้งหมดให้แก่ บิดา มารดา อาจารย์ และบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือให้ งานนี้สมบูรณ์ทุกท่าน ส่วนความบกพร่องของสารนิพนธ์ฉบับนี้ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว

พิชญ์ชัชชา ภูงามตาจิตติศัพท์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม